

ธสน. แลกงผลการดำเนินงานช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2555

นายคณิศร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ ธสน. ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2555 ว่า ธสน. ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้านหลัก คือ 1) การสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก 2) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ และ 3) การป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ส่งออกผ่านบริการรับประกัน โดยสามารถสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของธนาคารได้ตามเป้าหมาย

ด้านการสนับสนุนการส่งออกและนำเข้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ยอดคงค้างสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นของ ธสน. ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 2554 เนื่องจาก ธสน. มุ่งสนับสนุน SMEs ตามนโยบายรัฐบาลมากขึ้น ทำให้ต้องปรับโครงสร้างลูกค้ามาเน้นลูกค้า SMEs ซึ่งมีวงเงินต่อรายน้อยกว่ากลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับผู้ส่งออกไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปชะลอการส่งออก ขณะที่การแข่งขันส่งเสริมการตลาดลูกค้า SMEs ของธนาคารพาณิชย์ที่ความรุนแรงขึ้นทำให้ผู้ส่งออก SMEs บางส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ได้ดีขึ้น

ในภาวะดังกล่าว ธสน. มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์โดยไม่แข่งขันในสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ดีอยู่แล้วและได้นำเสนอมาตรการพิเศษเสริมตามความจำเป็น อาทิ การพิจารณาผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์ และการผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยรับซื้อลดเอกสารส่งออกให้กับลูกค้า โดยมีวงเงินอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียน (Trade Finance) เพิ่มขึ้น 7,142 ล้านบาทจากสิ้นปี 2554 ซึ่งเป็นวงเงินแก่ผู้ส่งออก SMEs 3,666 ล้านบาท

ด้านการพัฒนาศักยภาพ SMEs ธสน. ได้จัดโครงการสัญจรอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ SMEs ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกทุกภูมิภาคและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกที่ ธสน. สำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่อง รวมจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์กว่า 1,000 ราย

ในส่วนของการพัฒนาประเทศและศักยภาพของนักลงทุนไทย ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ธสน. สนับสนุนโครงการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 21 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านพลังงานและพลังงานทดแทน โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งโครงการขยายการลงทุน ฐานการผลิตและการค้าในต่างประเทศ เพื่อรองรับการทยอยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 รวมมูลค่ากว่า 9,971 ล้านบาท และสนับสนุนโครงการในต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า 5,807 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) นับเป็นวงเงินอนุมัติสินเชื่อระยะกลางและยาวที่เพิ่มขึ้นจำนวน 15,777 ล้านบาท และมียอดคงค้างสินเชื่อที่ 50,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,579 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งเดียวที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินโครงการมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวีซึ่งมีการอนุมัติวงเงินไปแล้ว 4,943 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองเรือไทยให้เข้มแข็งขึ้นในระยะยาว

นอกเหนือจากการเสริมสภาพคล่อง ธสน. ถือเป็นภารกิจสำคัญในการให้บริการประกันการส่งออกเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถเสนอเทอมการชำระเงินที่แข่งขันได้ในตลาดโลกและป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจผันผวน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ส่งออกใช้บริการประกันการส่งออกมากขึ้น ธสน. เสนอค่าเบี้ยประกันและค่าประเมินความเสี่ยงของผู้ซื้อในต่างประเทศในอัตราที่จูงใจ โดยเฉพาะผู้ส่งออก SMEs ที่มียอดการส่งออกต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท สามารถรับอัตราเบี้ยประกันพิเศษและการให้บริการที่รวดเร็ว พร้อมให้เงินคืนกรณีไม่มีการร้องขอสินไหมทดแทน (No Claim Bonus) เป็นผลให้ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2555 ธสน. อนุมัติวงเงินสำหรับบริการประกันการส่งออกเพิ่มขึ้นจำนวน 2,855 ล้านบาท และมีมูลค่าส่งออกภายใต้การรับประกันของ ธสน. จำนวน 102,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา

พร้อมกับการทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา ธสน. ให้ความสำคัญกับส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ รวมทั้งการรักษามาตรฐานทางการเงินขององค์กรให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2555 ธสน. มีกำไรสุทธิ 1,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 121 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนที่ดีขึ้น ประกอบกับรายได้ดอกเบี้ยรับที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ ธสน. ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินเชื่ออ้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 มีจำนวน 2,964 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2554 ร้อยละ 11.26 ทำให้สัดส่วน NPLs ต่อยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4.64 จากร้อยละ 5.10 ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีอัตราส่วนสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPLs อยู่ที่ร้อยละ 134.97 เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 45.04 จากสิ้นปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้นและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2 พฤศจิกายน 2555

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร